



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มาเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) ผู้เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๑๐๐๐๑	๑๐๐๐๐๐๐๔	นางสาวชุตินา ปัตถาทุม
๒	๑๐๐๐๔	๑๐๐๐๐๐๐๘	นายสุรเดช ชัยประภา
๓	๑๐๐๐๓	๑๐๐๐๐๐๐๒	นางสาวกัญญารัตน์ ชัยทร
๔	๑๐๐๐๕	๑๐๐๐๐๐๒๗	นางสาวสุวรรณา รัตนวงศ์สวัสดิ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ทราบว่าเป็น

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก แต่ถ้ามีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในครั้งนี้ จะได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓. ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวคือ

- ๓.๑ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรขอสละสิทธิรับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว  
๓.๒ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด  
๓.๓ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่จัดจ้าง  
ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง